

Phần	Câu	Nội dung	Điểm
I		ĐỌC HIỂU	4,0
	1	Những từ ngữ, hình ảnh diễn tả không gian Déméter đi tìm con gái: <i>rừng cây, núi cao, biển khơi, đất đen</i> <i>Hướng dẫn chấm:</i> - Trả lời đúng 3/4 từ ngữ, hình ảnh như đáp án: 0,5 điểm - Trả lời được 2/4 từ ngữ, hình ảnh: 0,25 điểm	0,5
	2	Thần Mặt trời-Hélios đã nói cho Déméter biết sự thật xảy ra với con gái nàng <i>Hướng dẫn chấm:</i> - Trả lời đúng theo đáp án: 0,5 điểm	0,5
	3	+ Phép tu từ nhân hóa trong câu văn: <i>biển khơi trả lời nàng bằng những tiếng thở dài thương cảm.</i> + Tác dụng: - Làm cho câu văn trở nên sinh động, hấp dẫn, gợi hình, gợi cảm - Khắc họa sự đồng cảm của biển khơi/thiên nhiên với nàng Déméter - Thể hiện lòng thương cảm, xót xa của tác giả với nhân vật <i>Hướng dẫn chấm:</i> <i>Trả lời đúng mỗi tác dụng được 0.25 điểm</i>	0,25 0,75
	4	Nhận xét về hành trình Déméter đi tìm con gái trong đoạn trích. - Hành trình đi tìm con gái của Déméter vô cùng gian nan, vất vả, khó nhọc - Hành trình ấy đã nói lên tình yêu thương con, sự hi sinh cao cả của Déméter <i>Hướng dẫn chấm:</i> - Trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm - Chấp nhận những cách diễn đạt khác nhau mà vẫn diễn tả đúng nội dung trên	1,0
	5	- Nêu được bài học mà bản thân tâm đắc nhất - Lý giải phù hợp	0,5 0,5
II		VIẾT Viết bài văn nghị luận khoảng 600 chữ trình bày suy nghĩ về lòng khoan dung trong cuộc sống	6,0
		a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội	0,25

	<p><i>b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:</i> suy nghĩ về lòng khoan dung trong cuộc sống</p>	0,5
	<p><i>c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Xác định được các ý chính của bài viết - Sắp xếp được các ý theo bố cục hợp lí ba phần của bài văn nghị luận. * Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề nghị luận * Triển khai vấn đề nghị luận: <ul style="list-style-type: none"> - Giải thích: <p>Lòng khoan dung là tinh thần vị tha, rộng lượng, sẵn sàng tha thứ, bỏ qua cho lỗi lầm của người khác đối với mình mà không tính toán thiệt hơn hay để lòng)</p> <p>Biểu hiện của lòng khoan dung trong cuộc sống con người.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sống vị tha, nhân ái, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác,... • Chia sẻ, thông cảm cho người làm sai vì có việc khó xử hoặc chưa ý thức được việc họ làm là sai. • Tha thứ cho những lỗi sai không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng chưa nghiêm trọng của người khác đến bản thân. - Bàn luận: Lòng khoan dung có nhiều ý nghĩa tích cực trong cuộc sống <ul style="list-style-type: none"> • Lòng khoan dung là một trong những đức tính tốt, là biểu hiện của lối sống đẹp, vị tha, vì người khác. • Khoan dung khiến chúng ta sống đẹp hơn sống nhẹ nhàng, chân thành, cởi mở • Trong cuộc sống, ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, nên việc bao dung, tha thứ là điều cần thiết đối với con người. • Lòng khoan dung, tha thứ cho những sai lầm của người khác sẽ khiến cho mối quan hệ giữa con người trở nên tốt đẹp hơn. • Khoan dung khiến chúng ta nhận được sự kính trọng từ người khác và nó cũng khơi gợi bao phẩm chất tốt đẹp khác. • Nếu không biết tha thứ, bỏ qua cho người khác và hẹp hòi, con người sẽ luôn sống trong sự hận thù, mối quan hệ giữa con người sẽ trở nên áp lực, căng thẳng. - Chứng minh về ý nghĩa của lòng khoan dung qua một số dẫn chứng - Bài học nhận thức và hành động: <ul style="list-style-type: none"> • Chúng ta cần mở rộng lòng mình để sẵn sàng tha thứ, bỏ qua sai lầm của người khác. • Khoan dung không có nghĩa là bao che, dung túng cho những việc làm có tính gây tổn hại đến những chuẩn mực đời sống, đạo đức con người. • Giúp đỡ người khác nhận ra và khắc phục những sai lầm. <p>Phê phán những kẻ sống vô cảm, không quan tâm đến những người xung quanh.</p> <p>Phê phán những kẻ chuyên chỉ lợi dụng lòng khoan dung của mọi người để thực hiện những mưu đồ đen tối, nguy hiểm sẽ bị xã hội lên án.</p>	<p>0,25</p> <p>0.5</p> <p>1,75</p> <p>0.5</p> <p>0,5</p>
	<p><i>d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo cấu trúc: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề. - Triển khai ít nhất được hai luận điểm để làm rõ vấn đề nghị luận. 	1,5

	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận. - Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng. 	
	<i>đ. Diễn đạt:</i> Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.	0,25
	<i>e. Sáng tạo:</i> Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.	0,5
Tổng điểm		10,0